

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

อนุกรรมการผู้มาประชุม คือ

๑. นายอนันต์ วรดิติพงศ์	ประธานคณะอนุกรรมการ
๒. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ	อนุกรรมการ
๓. นางสาวดารัตน์ จันทรโมลี	อนุกรรมการ
๔. นางศรีสุกิจ ศุภิพร	อนุกรรมการ
๕. นายนท นิมสมบุญ	อนุกรรมการ
๖. นายจิระ จิรจรรย์กุล	อนุกรรมการ
๗. นางทิพวรรณ วุฒิสาร	อนุกรรมการ
๘. นางชฎิลรัตน์ ทรัพย์อัดแอ	เลขานุการคณะอนุกรรมการ

อนุกรรมการผู้ไม่มาประชุม คือ

๑. พลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดี	(ลาการประชุม)
๒. นายวุฒิพร เตียวพานิช	(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการผู้มาประชุม คือ

๑. นายอาทร จันทวิมล	ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
๒. นายจินดา เวชสุวรรณรักษ์	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
๓. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา

เมื่ออนุกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนันต์ วรดิติพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

นายอนันต์ วรดิพิงศ์ ประธานคณะกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เอกสารที่ได้แจกต่อที่ประชุมพร้อมอธิบายเอกสารที่แจก ดังนี้

๑. การจัดหลักสูตร เพื่อแนะกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดหลักสูตรสำหรับเด็กที่ไม่ต้องการเรียนต่อ โดยเปลี่ยนมาเป็นการจัดสอนความรู้เพื่อประกอบอาชีพ โดยร่วมกับวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีหรือฝึกงานในพื้นที่ ซึ่งได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ ๒ ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

๒. การจัดสัมมนาเรื่อง “เสรีภาพสื่อ...พัฒนาหรือทำร้ายสังคมไทย” เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งได้ตีพิมพ์ลงหนังสือสกุลไทย ฉบับเดือนพฤษภาคม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามการดำเนินงานตามโครงการต้นแบบศูนย์ความรู้ประชาชน

ที่ประชุมได้พิจารณาติดตามการดำเนินงานตามโครงการต้นแบบศูนย์ความรู้ประชาชน ในส่วนการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ความรู้ประชาชน คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้ และจะมีการจัดการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ road show ซึ่งจะเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครก่อนและกระจายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป ที่ประชุมได้แสดงความเห็นต่อการจัด road show ว่าอาจไม่มีคนร่วมชมแต่ถ้าหากเปลี่ยนเป็นการชิงรางวัลก็จะได้รับความสนใจมากขึ้น รางวัลที่แจก อาทิ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งเป้าหมายต้องการกระตุ้นให้รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการ และต้องการให้เด็กมีการบอกต่อกันไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ของเด็กในระยะยาว

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานการประชาสัมพันธ์โครงการต้นแบบศูนย์ความรู้ประชาชน โดยเห็นควรเชิญ ประธานวุฒิสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดโครงการต้นแบบศูนย์ความรู้ประชาชน โดยให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ประสานเรียนเชิญ นอกจากนี้จะได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่อยู่ใกล้ เป็นผู้ร่วมงานร่วมงานด้วย ในส่วนของการนำเสนอจะจัดทำในรูปแบบของ CD ซึ่งต้องมีการออกแบบก่อนในเรื่องรูปแบบ ประธานวุฒิสภาเปิดงานต้องการมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ที่สนับสนุนโครงการต้นแบบศูนย์ความรู้ประชาชน และมีการมอบรางวัลให้แก่เด็ก รางวัลที่จะมอบให้นั้นควรมอบรางวัลในฐานะข้อมูล อาทิ โรงเรียนใดเข้าใช้ฐานข้อมูลเป็นจำนวนมากครั้งที่สุดสมควรได้รับรางวัล ที่ประชุมยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องคลังข้อสอบควรจะมีสิ่งที่คณะอนุ

กรมการเองบ้าง และควรมีเฉลยซึ่งอาจแจ้งครูโรงเรียนกวตวิชามาทำการเฉลยข้อสอบ เพราะคำตอบของสำนักทดสอบทางการศึกษาบางข้อยังกำกวมและยังลำสมัย

ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณารูปผลการเดินทางเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒

ที่ประชุมได้พิจารณารูปผลการเดินทางเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ หลังจากที่เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ ควรจะได้มีการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งหลังจากมีการคุยกับรัฐมนตรีเสร็จสิ้น รัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้มีการดูเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วสรุปขึ้นเสนอ ดังนั้นคณะอนุกรรมการควรมีการติดตามความคืบหน้าว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณาจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพคน”

ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมการจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพคน” ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขณะนี้ต้นฉบับเสร็จประมาณ ๙๕% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม เมื่อเสร็จสิ้นจะส่งให้สำนักงานเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ประชาสัมพันธ์งานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ พิจารณาเตรียมการจัดทำหนังสือสรุปผลการเสวนา เรื่อง “เสรีภาพสื่อ....พัฒนาหรือทำร้ายสังคมไทย”

ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมการจัดทำหนังสือสรุปผลการเสวนา เรื่อง “เสรีภาพสื่อ....พัฒนาหรือทำร้ายสังคมไทย” ซึ่งได้มีการสรุปผลสัมมนาลงในหนังสือสกุลไทย นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือเพื่อให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคมฯ เสนอต่อหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรทัศน์ทุกช่อง ถึงสิ่งที่ได้รับการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีหลายประเด็นที่เป็นข้อเสนอสามารถเสนอแนะต่อรัฐบาล ว่าทางคณะอนุกรรมการได้ทำอะไรบ้าง

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

นายอนันต์ วรดิพิงศ์ ประธานคณะกรรมการได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุม ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. การดูงานคณะอนุกรรมการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับร้านเกมเด็กด้วยโอกาส และการศึกษาอนุกรรมการศึกษาดูงานตามอัยาศัยโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้นายบุญส่ง คูวารากุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดของการเดินทาง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดการศึกษาดูงานของนายบุญส่ง คูวารากุล แล้วมีมติเห็นชอบให้มีการเดินทางในระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

๒. โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งใหม่และเก่า เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงการจัดหาวิทยาลัยเทคนิคในเขตพื้นที่โรงเรียนที่รับบริจาคเพื่อให้บริการสอนเทคนิคการใช้และเทคนิคการดูแลรักษาเครื่องให้แต่ละโรงเรียน ที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นว่าคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนนั้นมีมาก แต่ยังมีปัญหาในเรื่องของ internet เนื่องจากมีราคาสูง โรงเรียนที่ห่างไกลไม่มีงบประมาณในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง Anti virus ซึ่งเป็นแบบที่ไม่มีลิขสิทธิ์ซึ่งจะทำให้เครื่องเสียหายประกอบกับคอมพิวเตอร์ที่รับบริจาคอาจไม่มีโปรแกรมรองรับ เช่น การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แต่คอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมที่จะสามารถรองรับได้ หากมีการแจกโปรแกรมให้โหลดได้จะเป็นผลดี เนื่องจากไม่ต้องกังวลกับปัญหา internet ที่ประชุมยังได้แสดงความคิดเห็นอีกว่า โครงการนี้ยังมีจุดอ่อนอีกหลายอย่าง ควรจะนำโปรแกรมวิชาใส่ลงใน hard disk เพื่อป้องกันการสูญหาย และลดการพึ่งพาการใช้ internet และควรบริจาคให้กับโรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จริงๆ ที่ประชุมเสนอความเห็นให้โครงการนี้มีการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และปัญหาที่สำคัญอยู่ที่งบประมาณ ควรผลักดันรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมีการตัดงบประมาณก็จะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนที่ห่างไกล นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอความเห็นเห็นว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่รับผิดชอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีปัญหาของเด็กในชนบทที่ไม่สามารถเข้าถึง internet การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือปัญหาที่ไม่สามารถจ่ายเงินทางธนาคารได้ หรือธนาคารพิมพ์รหัสการจ่ายเงินผิด ที่ประชุมเห็นชอบที่จะรวบรวมข้อมูลและจะส่งข้อเสนอแนะต่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อนที่จะเชิญมาชี้แจง

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ e-learning คือ ควรมีการจัดทำโครงการวิจัยว่า e-learning มีที่ไหนดั้งและในแต่ที่มีการทำอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจจะใช้หัวข้อว่าการสำรวจศูนย์ความรู้ประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการใช้ e-learning กันอย่างไร ทั้งนี้การวิจัยจะมีผลเพื่อให้ทราบว่าจะมีการสนับสนุน ศูนย์ e-learning อย่างไรในอนาคต

เมื่อได้เวลาพอสมควรแล้ว นายอนันต์ วรดิพิงศ์ ประธานคณะกรรมการได้กล่าวขอบคุณอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒